



ผลคำวินิจฉัยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
กรณี การแจ้งผลการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท อ. และบริษัท ย.

ระหว่าง	บริษัท อ.	ผู้ประกอบการธุรกิจที่กระทำการรวมธุรกิจ
	บริษัท ย.	ผู้ประกอบการธุรกิจที่ถูกรวมธุรกิจ

การแจ้งผลการรวมธุรกิจ

ด้วย บริษัท อ. ยื่นแบบแจ้งผลการรวมธุรกิจ พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งผลการรวมธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อขอแจ้งผลการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท อ. และบริษัท ย. ซึ่งได้กระทำการรวมธุรกิจ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริงที่ใช้ในการพิจารณาการแจ้งผลการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท อ. และบริษัท ย. มีรายละเอียดดังนี้

๑. ข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจ

๑.๑ ผู้ประกอบการธุรกิจที่กระทำการรวมธุรกิจ

บริษัท อ. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่น เลขทะเบียนนิติบุคคล xxx ประเภทการประกอบธุรกิจ คือ การลงทุนในกิจการอื่น ๆ (Holding Company) ซึ่งในปี ๒๕๖๓ มีรายได้เกิดขึ้นทั้งสิ้นประมาณ xxx ล้านบาท (ประมาณ xxx ล้านบาท) แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท อ. เป็นบริษัทที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือในประเทศไทยที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกัน (Single Economic Entity) ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจควบคุม ตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออำนาจสั่งการ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ (๑) บริษัท อ.๑ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล xxx และ (๒) บริษัท อ.๒ เลขทะเบียนนิติบุคคล xxx

### ๑.๒ ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกรวมธุรกิจ

บริษัท ย. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่น เลขทะเบียนนิติบุคคล xxx ประเภทการประกอบธุรกิจ คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท (๑) Mould & Jigs (๒) Engines (๓) Suspension System Parts (๔) Aluminum Parts และ (๕) Metal Parts ซึ่งในปี ๒๕๖๓ มีรายได้เกิดขึ้นทั้งสิ้นประมาณ xxx ล้านบาท (ประมาณ xxx ล้านบาท) แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ย. เป็นบริษัทที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือในประเทศไทยที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกัน (Single Economic Entity) ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจควบคุม ตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออำนาจสั่งการ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ (๑) บริษัท ย.๑ เลขทะเบียนนิติบุคคล xxx และ (๒) บริษัท ย.๒ เลขทะเบียนนิติบุคคล xxx

### ๒. ข้อมูลการรวมธุรกิจ

บริษัท อ. กระทำการเข้าซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดร้อยละ xxx ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท ย. โดยมีมูลค่าธุรกรรมในการรวมธุรกิจ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน xxx ล้านบาท

### ๓. โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการรวมธุรกิจ

ภายหลังการรวมธุรกิจ บริษัท อ. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ย. โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ xxx ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

### ๔. ตลาดสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ

บริษัท อ. และบริษัท ย. ทั้งสองบริษัทข้างต้นเป็นบริษัทที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออำนาจสั่งการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ และตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งจากการพิจารณาตลาดสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจในครั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เกี่ยวข้องได้เป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย (๑) ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Plastic Parts (๒) ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts และ (๓) ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts ดังนี้

**๔.๑ ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ** คือ ผู้ที่ทำการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบสำหรับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ผลิตตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศไปใช้ในการประกอบตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ (Original Equipment Manufacturer: OEM) โดยบริษัท อ. มีบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุม คือ บริษัท อ.๑ ซึ่งมีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี ๒๕๖๓ จำนวน xxx ล้านบาท ในส่วนของบริษัท ย. ไม่มีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทยในตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ โดยภายหลังการรวมธุรกิจข้างต้น มีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ จำนวน xxx ล้านบาท ซึ่งไม่เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

**๔.๒ ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์** คือ ผู้ที่ทำการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบยานยนต์ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ผลิตรถยนต์ไปใช้ในการประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM) ซึ่งจากการพิจารณาตลาดสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจในครั้งนี้มีจำนวน ๓ ประเภท ดังนี้

**๔.๒.๑ ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Plastic Parts** พบว่า บริษัท อ. มีบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุม คือ บริษัท อ.๒ ซึ่งมีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี ๒๕๖๓ จำนวน xxx ล้านบาท ในส่วนของบริษัท ย. มีบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน คือ บริษัท ย.๓ ไม่มีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทยในตลาดผู้ผลิต

ขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Plastic Parts โดยภายหลังการรวมธุรกิจข้างต้น มีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ จำนวน xxx ล้านบาท ซึ่งไม่เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

๔.๒.๒ ตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts พบว่า บริษัท อ. ไม่มีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทยในตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts ในส่วนของบริษัท ย. มีบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน คือ บริษัท ย.๑ ซึ่งมีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี ๒๕๖๓ จำนวน xxx ล้านบาท โดยภายหลังการรวมธุรกิจข้างต้น มีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ จำนวน xxx ล้านบาท ซึ่งเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

๔.๒.๓ ตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts พบว่า บริษัท อ. ไม่มีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทยในตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts ในส่วนของบริษัท ย. มีบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน คือ บริษัท ย.๒ ซึ่งมีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี ๒๕๖๓ จำนวน xxx ล้านบาท โดยภายหลังการรวมธุรกิจข้างต้น มีรายได้เกิดขึ้นในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ จำนวน xxx ล้านบาท ซึ่งเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

## ๕. ขอบเขตตลาด

### ๕.๑ ตลาดสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง (Relevant Product Market)

เมื่อพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท อ. รวมไปถึงบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือในประเทศไทยที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกัน (Single Economic Entity) ซึ่งประกอบด้วย (๑) บริษัท อ.๑ ประกอบธุรกิจผู้ผลิตขึ้นส่วนพลาสติกสำหรับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ และ (๒) บริษัท อ.๒ ประกอบธุรกิจผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Plastic Parts ในส่วนของบริษัท ย. รวมไปถึงบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือในประเทศไทยที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกัน (Single Economic Entity) ซึ่งประกอบด้วย (๑) บริษัท ย.๑ ประกอบธุรกิจผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts และ (๒) บริษัท ย.๒ ประกอบธุรกิจผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts โดยการรวมธุรกิจครั้งนี้ไม่มีตลาดที่มีความทับซ้อนกันระหว่างผู้ประกอบการที่กระทำการรวมธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกรวมธุรกิจ

ดังนั้น การประกอบธุรกิจในตลาดที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจดังกล่าว คือ

- (๑) ตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนพลาสติกสำหรับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ
- (๒) ตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Plastic Parts
- (๓) ตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts
- (๔) ตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts

### ๕.๒ ตลาดภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (Relevant Geographic Market)

เมื่อพิจารณาขอบเขตตลาดภูมิศาสตร์ พบว่า มีตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ ตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Plastic Parts ตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts และตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการขายในประเทศไทยเท่านั้น

ดังนั้น ขอบเขตตลาดภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ ระดับประเทศไทย

## ๖. ส่วนแบ่งตลาด

การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท อ. และบริษัท ย. พบว่า การประกอบธุรกิจในตลาดที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจในครั้งนี้มีจำนวน ๔ ตลาด ประกอบด้วย (๑) ตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนพลาสติกสำหรับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ (๒) ตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Plastic Parts (๓) ตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts และ (๔) ตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts ทั้งนี้ จากสรุปผลการตรวจสอบรายได้ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการรวมธุรกิจในประเทศไทย พบว่า ตลาดผู้ผลิตขึ้นส่วนสำหรับตู้เย็นและ

เครื่องปรับอากาศ และตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Plastic Parts ไม่เข้าข่ายต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจ ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากยอดเงินขายของผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งหรือของผู้ประกอบธุรกิจที่จะรวมธุรกิจรวมกันไม่ถึงหนึ่งพันล้านบาท ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่รวมธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts และตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts เข้าข่ายต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และไม่ก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงมีหน้าที่ต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่รวมธุรกิจ

ดังนั้น การรวมธุรกิจดังกล่าวจึงพิจารณาส่วนแบ่งตลาดเพียงตลาดที่มียอดเงินขาย รวมกันเกินกว่าหนึ่งพันล้านบาทของผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งหรือของผู้ประกอบธุรกิจที่จะรวมธุรกิจ จำนวน ๒ ตลาด ซึ่งประกอบด้วย (๑) ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts และ (๒) ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts เท่านั้น

#### ๖.๑ ส่วนแบ่งตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts

ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts ปี ๒๕๖๓ ก่อนและ ภายหลังกการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท อ. และบริษัท ย. พบว่า ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts มีผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดคือ บริษัท ค. คิดเป็นร้อยละ xxx รองลงมาคือ บริษัท ด. และบริษัท น. คิดเป็นร้อยละ xxx และ xxx ตามลำดับ โดยก่อนการรวมธุรกิจ บริษัท ย. ไปถึงบริษัท ย่อยหรือบริษัทในเครือในประเทศไทยที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกัน (Single Economic Entity) มีส่วนแบ่งตลาด คิดเป็นร้อยละ xxx และภายหลังกการรวมธุรกิจยังคงมีส่วนแบ่งตลาดเท่าเดิม ทั้งนี้ พบว่า ค่า CR๓ เท่ากับ ๓๔.๘๘ ทั้งก่อนและภายหลังกการรวมธุรกิจ ดังนั้น ตลาดข้างต้นจึงไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด

#### ๖.๒ ส่วนแบ่งตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts

เนื่องจากข้อมูลสนับสนุนเพื่อนำมาคิดส่วนแบ่งตลาดไม่เพียงพอ ฝ่ายกำกับดูแล การรวมธุรกิจได้รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ประเภท Metal Parts ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากผลการวิจัยผลกระทบของ COVID-๑๙ ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ สกสว. เพื่อนำข้อมูลรายชื่อและรายได้ที่เกิดขึ้น ของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดดังกล่าวมาจัดทำส่วนแบ่งตลาด โดยการจำลองโครงสร้างตลาดข้างต้น ว่ามีผู้ประกอบธุรกิจตามรายชื่อที่ได้สืบค้นมานั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด ในตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts

โดยตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts ปี ๒๕๖๓ ก่อนและภายหลังก การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท อ. และบริษัท ย. พบว่า ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts มีผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดคือ กลุ่ม ง. คิดเป็นร้อยละ xxx รองลงมาคือ บริษัท ต. และกลุ่ม ส. คิดเป็นร้อยละ xxx และ xxx ตามลำดับ โดยก่อนการรวมธุรกิจ บริษัท ย. รวมไปถึงบริษัทย่อยหรือบริษัทใน เครือในประเทศไทยที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกัน (Single Economic Entity) มีส่วนแบ่งตลาด คิดเป็นร้อยละ xxx และภายหลังกการรวมธุรกิจยังคงมีส่วนแบ่งตลาดเท่าเดิม ทั้งนี้พบค่า CR๓ เท่ากับ ๔๔.๙๐ ทั้งก่อนและภายหลังกการรวมธุรกิจ ดังนั้น ตลาดข้างต้นจึงไม่มีผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด

## ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ “ผู้ประกอบการธุรกิจที่กระทำการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญในตลาดใดตลาดหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รวมธุรกิจ” ประกอบประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งผลการรวมธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กำหนดว่า “การรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญในตลาดใดตลาดหนึ่ง หมายความว่า การรวมธุรกิจที่ยอดเงินขายของผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งหรือของผู้ประกอบธุรกิจที่จะรวมธุรกิจในตลาดใดตลาดหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป และไม่ก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด”

## ประเด็นวินิจฉัย

การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท อ. และบริษัท ย. ต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่

## คำวินิจฉัย

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่บริษัท อ. ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ย. ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกรวมธุรกิจ ในสัดส่วนร้อยละ xxx ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการเข้าซื้อหรือได้มาซึ่งหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง เพิ่มขึ้นเกินกว่า ร้อยละห้าสิบขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจอื่น ตามข้อ ๔ (๒) ของประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือหุ้น เพื่อควบคุม นโยบายการบริหารธุรกิจ การอำนวยการ หรือการจัดการที่เป็นการรวมธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีลักษณะเป็นการรวมธุรกิจ ตามมาตรา ๕๑ วรรคสี่ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าพิจารณาดตลาดสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจในกรณีนี้ คือ (๑) ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts และ (๒) ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts พบว่า ทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ ไม่มีผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบธุรกิจรายใดที่มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมาเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ตามข้อ ๓ (๑) ของประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด และไม่มีผู้ประกอบธุรกิจสามรายแรกที่มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมารวมกันเกินกว่าร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ตามข้อ ๓ (๒) ของประกาศดังกล่าว และได้พิจารณายอดขายในตลาดที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่กระทำการรวมธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกรวมธุรกิจ ในตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts กับตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts มียอดขายเกินกว่าหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป จะถือว่า การรวมธุรกิจดังกล่าวเป็น “การรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญในตลาดใดตลาดหนึ่ง” ตามความในข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งผลการรวมธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยบริษัท อ. และบริษัท ย. มีบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือที่มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกัน (Single Economic Entity) ในประเทศไทย พบว่า ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Aluminum Parts และตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Metal Parts เข้าข่ายต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจตามมาตรา ๕๑

พรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และไม่ก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงมีหน้าที่ต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่รวมธุรกิจตามมาตรา ๕๑ พรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ บริษัท อ. ซึ่งทำการรวมธุรกิจเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้แจ้งผลการรวมธุรกิจเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถือเป็น การแจ้งผลการรวมธุรกิจภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๕๑ พรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐

#### มติคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีมติเอกฉันท์รับทราบการแจ้งผลการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท อ. และบริษัท ย. ตามมาตรา ๕๑ พรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า